

**BÁO CÁO**

**Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”**

-----

Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/BTGTW ngày 26/01/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 27), Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng báo cáo kết quả 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 27, cụ thể như sau:

**Phần thứ nhất****TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI****VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TW****I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT**

Mười lăm năm qua, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Đất nước ta trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển nền kinh tế tri thức. Điều đó đã mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với đội ngũ trí thức trẻ, đối với các thế hệ đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên cả nước. Trước những yêu cầu của bối cảnh toàn cầu hóa, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư càng đòi hỏi đội ngũ trí thức phải vừa có đức, vừa có tài, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước.

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ, cho đội ngũ trí thức trẻ và đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Trước những thuận lợi đó, đội ngũ trí thức trẻ có môi trường được hát triển toàn diện, trình độ học vấn được nâng cao. Bám sát Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, với sự nỗ lực của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đông đảo đội ngũ trí thức trẻ, đoàn viên, thanh niên cả nước, nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến, trí thức trẻ tiêu biểu được phát hiện, tôn vinh, phát huy góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về đội ngũ trí thức trẻ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

## II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUẢN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

### 1. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng, đồng thời xác định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ trí thức trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần được ưu tiên hàng đầu, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều văn bản nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27. Các nội dung, giải pháp quan trọng trong xây dựng đội ngũ trí thức đã được triển khai trong phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” từ nhiệm kỳ 2012 - 2017 và 03 phong trào, 03 chương trình trong nhiệm kỳ 2017 – 2022; được cụ thể hoá bằng các chương trình, hoạt động định kỳ, như Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; giải thưởng Sáng tạo trẻ; liên hoan tuổi trẻ sáng tạo; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên thi đua học tập, hỗ trợ thanh niên, sinh viên nghiên cứu khoa học, triển khai các ý tưởng, giải pháp sáng tạo; triển khai các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”... Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Kết luận số 08 KL/TWĐTN-KHCN ngày 19/5/2014 về “*Một số giải pháp đẩy mạnh công tác tài năng trẻ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2017*”. Cùng với đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp với các bộ ngành sửa đổi Luật Thanh niên năm 2020, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, trong đó quy định cụ thể về chính sách của Nhà nước về học tập và nghiên cứu khoa học; về lao động, việc làm; về khởi nghiệp; về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; về văn hóa, thể dục, thể thao; về bảo vệ Tổ quốc; chính sách đối với thanh niên có tài năng.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn, các cơ quan báo chí, phát thanh, xuất bản trực thuộc xây dựng hệ thống các tài liệu, thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phát triển trí thức trẻ, tài năng trẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống báo chí - xuất bản của Đoàn từ Trung ương đến địa phương. Tính đến nay, hầu hết các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đều xây dựng trang thông tin điện tử, sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền về các tấm gương tài năng trẻ. Các báo đã mở các chuyên trang, chuyên mục, các ấn phẩm, bài viết về các tấm gương trí thức trẻ, tài năng trẻ tiêu biểu; phát hành sách, kỷ yếu về trí thức trẻ, tài năng trẻ trên các lĩnh vực; xây dựng các phóng sự đánh giá, tổng kết các hoạt động trí thức trẻ, tài năng trẻ, các tấm gương trí thức trẻ tiêu biểu; các tỉnh, thành đoàn đã kết hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình mở chuyên mục, phát động các cuộc thi về những tấm gương thanh niên giỏi, tài năng của địa phương để tuyên truyền, giáo dục<sup>1</sup>. Cùng với

<sup>1</sup> Tiêu biểu như: Chuyên mục “Tài năng trẻ” của Báo Tiền phong, “Giới trẻ” của Báo Thanh niên, “Nhịp sống trẻ” của Báo Tuổi trẻ Thủ đô và Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Bến Tre phối hợp với đài Phát thanh

đó, năm 2017 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập Cổng thông tin điện tử Tài năng trẻ Quốc gia (tainangviet.vn) nhằm phổ biến kiến thức, cập nhật tin tức và ứng dụng khoa học, công nghệ cho thanh thiếu nhi, đặc biệt các tin tức, tài liệu về tài năng trẻ, tri thức trẻ đồng thời thúc đẩy công tác phát hiện, tôn vinh, trọng dụng, bồi dưỡng, phát huy, tập hợp và kết nối tài năng trẻ, tri thức trẻ trong nước và quốc tế.

## **2. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết:**

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 27 trong các cấp bộ đoàn đã được triển khai hiệu quả, thường xuyên. Bằng nhiều hình thức kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, các cấp bộ đoàn đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. Ngoài kiểm tra theo định kỳ, các cấp bộ đoàn còn tổ chức kiểm tra chuyên đề, kiểm tra theo các đối tượng, lĩnh vực được phân công phụ trách. Trung ương Đoàn thường xuyên triển khai công tác kiểm tra thông qua các đợt giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, tổng kết năm. Qua các đợt kiểm tra, đã giúp cho cấp bộ đoàn và ủy ban kiểm tra các cấp có những chỉ đạo, chấn chỉnh những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong công tác tuyên truyền, triển khai, thực hiện Nghị quyết để phát triển đội ngũ tri thức phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị.

## **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 27-NQ/TW**

### **1. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp**

#### *1.1. Về tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đội ngũ tri thức trẻ.*

Trong những năm qua, nhằm tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích đội ngũ tri thức trẻ, đoàn viên, thanh niên thi đua, học tập, phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, XI, các cấp bộ đoàn đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong học tập, phát triển các mô hình, câu lạc bộ học thuật, thúc đẩy sinh viên nghiên cứu khoa học. Nhiều cuộc thi về Olympic môn học, hội nghị chuyên ngành theo khối, ngành học đã được tổ chức. Thông qua các hoạt động đó đã khuyến khích đội ngũ tri thức trẻ, đoàn viên, thanh niên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng học tập; nghiên cứu và tập sự nghiên cứu khoa học. Đội ngũ tri thức trẻ, đoàn viên, thanh niên, giảng viên trẻ, sinh viên đã chủ động đăng ký và thực hiện hiệu quả các đề tài khoa học để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Các cuộc thi sáng tạo trong thanh thiếu niên, nhi đồng được tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

Bên cạnh đó, việc thành lập và phát triển nhiều mô hình câu lạc bộ học thuật trong học sinh, sinh viên được triển khai sâu rộng. Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã

thành lập Ban Cán sự Đoàn, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại các nước tập trung đông sinh viên, trí thức trẻ Việt Nam học tập, nghiên cứu và công tác làm nòng cốt tập hợp sinh viên, trí thức trẻ ở nước ngoài; duy trì và nâng cao hoạt động của Hội trí thức khoa học công nghệ trẻ<sup>2</sup>. Các tỉnh, thành duy trì các loại hình hoạt động CLB Thủ khoa, CLB Tiến sĩ trẻ, CLB Khoa học kỹ thuật trẻ, Vườn ươm sáng tạo trẻ<sup>3</sup>... đã tạo điều kiện để các thể hệ tài năng trẻ được kết nối, giao lưu, chia sẻ, hỗ trợ. Trung ương Đoàn đã chủ động định hướng, đưa cán bộ khoa học trẻ tham gia cơ quan lãnh đạo của Đoàn và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt<sup>4</sup>. Qua đó, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có cơ hội được học tập, trao đổi kinh nghiệm. Hàng năm, số lượng học sinh, sinh viên đăng ký phấn đấu thực hiện danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” ngày càng tăng cao.

Trung ương Đoàn cũng tập trung, xây dựng và triển khai hiệu quả hoạt động của Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu: Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu với hơn 1000 thành viên (có trình độ Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh, Tiến sĩ) là sản phẩm của Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu<sup>5</sup> được Trung ương Đoàn tổ chức hàng năm (bắt đầu từ năm 2018). Đây là diễn đàn của các trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập, nghiên cứu ở trong và ngoài nước thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ người Việt trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu. Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu hướng mục tiêu trở thành kênh tham vấn cho Đảng, Nhà nước và Chính phủ cũng như các cơ quan chức năng về các vấn đề cần thiết cho sự phát triển của đất nước. Đây là hoạt động cụ thể triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, thể hiện vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn trong việc tạo ra các cơ chế, cách thức hiệu quả, đoàn kết, phát huy lực lượng thanh niên, trí thức trẻ trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Mạng lưới cũng hướng xây dựng cơ chế tham mưu, kiến nghị các chính sách nhằm thu hút, phát huy nhân tài một cách thiết thực, hiệu quả; từ đó, khuyến khích trí thức trẻ Việt Nam chủ động, nỗ lực cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn đã tăng cường các hoạt động tuyên dương những gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, đối tượng thanh niên; các

<sup>2</sup> Tính đến tháng 10/2020, đã thành lập được 20 tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

<sup>3</sup> Theo báo cáo các cấp bộ đoàn, đến nay đã củng cố và phát triển được 6.389 câu lạc bộ; tiêu biểu như Câu lạc bộ Tiến sĩ trẻ thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương với sự tham gia của gần 400 tiến sĩ, hơn 3.000 thạc sĩ, nghiên cứu sinh đang học tập, công tác trong khối.

<sup>4</sup> Ban Chấp hành Trung ương Đoàn hiện có 132 người, trong đó có: 01 Phó giáo sư, 10 Tiến sĩ, 87 Thạc sĩ. Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam hiện có 117 người, trong đó có: 01 Phó giáo sư, 08 Tiến sĩ, 78 Thạc sĩ. Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam hiện có 93 người, trong đó có: 02 Tiến sĩ, 31 Thạc sĩ. Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam hiện có 114 người, trong đó có: 01 Giáo sư, 04 Phó giáo sư, 21 Tiến sĩ, 41 Thạc sĩ.

<sup>5</sup> Diễn đàn năm 2018 với chủ đề: “Phát huy sức mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0”; năm 2019 chủ đề “Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước”; năm 2020 chủ đề “Việt Nam 2045”; năm 2021 chủ đề “Phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”; năm 2022 chủ đề “Trí thức trẻ thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần phục hồi phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch”

giải thưởng trong thanh niên trong đó có trí thức trẻ, như gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, giải thưởng “Quả cầu vàng”, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác... Trung ương Đoàn đã triển khai tổ chức Chương trình “*trí thức trẻ vì giáo dục*” (bắt đầu từ năm 2016), đây là một trong những hoạt động phát huy trách nhiệm, trí tuệ, năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức trẻ trong việc đóng góp các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo phục vụ dạy và học, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nước nhà. Qua 06 năm tổ chức, Chương trình đã cho thấy sự phát triển về cả số lượng và chất lượng qua từng năm, tạo sự lan toả trong cộng đồng, được xã hội quan tâm<sup>6</sup>. Cùng với đó, nhằm tôn vinh những nhà giáo trẻ tiêu biểu là những thầy cô giáo đạt nhiều thành tích cao trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, có nhiều cống hiến cho xã hội, Trung ương Đoàn tổ chức Giải thưởng “*Nhà giáo trẻ tiêu biểu*” dành cho giáo viên, giảng viên có quốc tịch Việt Nam không quá 35 tuổi, đang làm công tác giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp<sup>7</sup>. Ngoài ra, Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, đã tuyên dương được 1214 các tài năng trẻ Việt Nam tiêu biểu có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, lao động và công tác. Tạo diễn đàn để các tài năng trẻ Việt Nam trên các lĩnh vực ở trong và ngoài nước được kết nối, thảo luận, đề xuất các sáng kiến, giải pháp phát triển đất nước, hội nhập toàn cầu. Trung ương Đoàn đã xây dựng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Tài năng trẻ Việt Nam (<http://csdl.tainangviet.vn/>) giao Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ là cơ quan thường trực, nhằm hỗ trợ công tác tập hợp, kết nối, thống kê, theo dõi sự phát triển của các trí thức trẻ, tài năng trẻ<sup>8</sup>.

Hàng năm, nhằm hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là hỗ trợ các học sinh nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa có điều kiện được đến trường, các cấp bộ Đoàn đã tiếp tục duy trì, phát huy Quỹ khuyến học, khuyến tài, học bổng và triển khai hiệu quả chương trình “*Tiếp sức đến trường*”, “*Giúp bạn tới trường, hướng tới tương lai*”, “*Khăn hồng tình nguyện*”, “*Vòng tay bè bạn*”.... Bên cạnh đó, các hoạt động kết nối, đồng hành với sinh viên, giáo viên trẻ, đặc biệt ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa được tổ chức Đoàn các cấp triển khai trên diện rộng, góp phần cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, dụng cụ, phương tiện giảng dạy, học tập và đời sống cho giáo viên, học sinh vùng sâu, vùng xa. Các cấp bộ Đoàn tích những năm qua đã tích cực phối hợp với các ngành, tổ chức xã hội, doanh nghiệp để huy động các nguồn lực chăm lo cho các trí thức trẻ, tài năng trẻ Việt Nam. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục duy trì hiệu quả Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam, Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình, Quỹ học bổng Vừ A Dính,... Phối hợp với các doanh

<sup>6</sup> Năm 2016, chương trình đã tiếp nhận **267** hồ sơ công trình, sáng kiến đăng ký tham dự; năm 2017 tiếp nhận **329** công trình, sáng kiến; Năm 2018, Chương trình có sự tham gia của **401** công trình; Năm 2019, có **539** công trình, sáng kiến; Năm 2019, chương trình có sự phát triển vượt bậc về số lượng các sản phẩm dự thi với **1.132** hồ sơ; năm 2021, Ban Tổ chức Chương trình đã tiếp nhận **1.555** công trình, sáng kiến.

<sup>7</sup> Năm 2019 có **75** nhà giáo trẻ được tuyên dương; năm 2020 có **99** Nhà giáo trẻ được tuyên dương; năm 2022, có **174** nhà giáo trẻ được tuyên dương.

<sup>8</sup> Hiện nay, cơ sở dữ liệu đang cập nhật, lưu trữ dữ liệu của **4.867** tài năng trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.

nghiệp ký kết các thỏa thuận, các chương trình hợp tác hỗ trợ học bổng cho thanh thiếu nhi giỏi, tài năng như: Học bổng “*Canon-chắp cánh nhân tài*”<sup>9</sup>, học bổng “*Thắp sáng ước mơ*”, học bổng “*VNPT chấp cánh tài năng Việt*”,... Nhiều tỉnh, thành đoàn đã thành lập quỹ hỗ trợ tài năng trẻ để hỗ trợ phát triển trí thức trẻ của địa phương<sup>10</sup>.

Đặc biệt, những năm gần đây, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng tới việc tham gia học tập của các em học sinh, sinh viên, các cấp bộ đoàn đã tích cực hưởng ứng chương trình “*Sóng và máy tính cho em*” để hỗ trợ các bạn học sinh, sinh viên học trực tuyến, thích ứng với tình hình phức tạp của đại dịch Covid-19. Cùng với đó, các cấp bộ đoàn thường xuyên, chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ sinh viên vay vốn, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đào tạo.

### 1.2. Về thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức

Công tác phát hiện, tôn vinh trí thức trẻ, tài năng trẻ thông qua các phong trào của Đoàn, đặc biệt là phong trào “*Tuổi trẻ sáng tạo*”<sup>11</sup>. Các hội thi, cuộc thi, giải thưởng<sup>12</sup> đã được Trung ương Đoàn, các bộ, ngành, địa phương triển khai sâu rộng với nhiều đổi mới trong các đối tượng thanh niên trí thức, thông qua đó đã phát hiện ngày càng nhiều tập thể tiên tiến, cá nhân trí thức trẻ có đóng góp tích cực cho địa phương, đơn vị và đất nước. Đặc biệt, Giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng ngày càng hướng tới chuẩn quốc tế về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đã phát hiện nhiều nhà khoa học trẻ tài năng ở trong và ngoài nước. Festival “*Sáng tạo trẻ*” hằng năm tuyên dương các cá

<sup>9</sup> Giai đoạn 2015 - 2020 Quỹ đã trao gần **8 tỷ** học bổng cho học sinh, sinh viên tài năng có hoàn cảnh khó khăn.

<sup>10</sup> Từ 2015 đến nay, Quỹ đã chi trên **5 tỷ** đồng để tổ chức, trao giải thưởng và hỗ trợ các tài năng trẻ.

<sup>11</sup> Kết quả, trong giai đoạn 2015 - 2022 đã có gần **7,5 triệu** ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn hỗ trợ triển khai hiện thực hóa với tổng giá trị hỗ trợ hơn **428** tỷ đồng, giá trị làm lợi của các ý tưởng, sáng kiến được hỗ trợ hiện thực hóa hơn **1.600** tỷ đồng. Các mô hình, sân chơi tạo môi trường cho thanh thiếu nhi sáng tạo được đẩy mạnh triển khai, như: Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc; Ngày hội Sáng tạo - Công nghệ; mô hình “*Vườn ươm tài năng khoa học công nghệ*”, mô hình “*Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo*”, “*Không gian sáng tạo trẻ*”, sân chơi “*Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí*”, giáo dục STEM trong trường học,... được tổ chức nhằm khơi dậy tiềm năng tư duy sáng tạo của học sinh, giúp các em nuôi dưỡng ước mơ; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các tài năng từ khi nhỏ tuổi.

<sup>12</sup> Trung ương Đoàn tổ chức các cuộc thi như: Tin học trẻ toàn quốc; Tin học khối cán bộ, công chức trẻ; Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới; Công nghệ trí tuệ Student Chie-Tech; Vô địch thiết kế đồ họa thế giới; Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo sinh viên; Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên nông thôn; Thủ lĩnh sinh viên; Olympic Tiếng Anh toàn quốc; Tài năng IELTS, Hoa Hậu Việt Nam; Hành trình bài ca sinh viên; các giải thể thao học sinh, sinh viên, ...triển khai hệ thống giải thưởng cho thanh thiếu nhi trong và ngoài nước: Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng, Sao Đỏ, Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, Lương Định Của, Nhà giáo trẻ tiêu biểu, Thầy thuốc trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức trẻ tiêu biểu, Sao tháng giêng, Người thợ trẻ giỏi, Phần thưởng “*Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ*”, Danh hiệu “*Sinh viên 5 Tốt*”, “*Học sinh 3 rèn luyện*”, “*Học sinh 3 tốt*”, Giải thưởng “*Cánh én hồng*” dành cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội xuất sắc; giải thưởng “*Kim Đồng*” dành cho đội viên và chỉ huy Đội có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi; Danh hiệu “*Cháu ngoan Bác Hồ*”.... Giai đoạn 2015-2020 đã tôn vinh **50** Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trên các lĩnh vực; **20** doanh nhân trẻ đạt giải Sao Đỏ; **390** doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc; **462** nông dân trẻ xuất sắc đạt giải Lương Định Của; 270 công nhân trẻ xuất sắc đạt Giải thưởng Người thợ trẻ giỏi,... Bộ Công an duy trì tổ chức tuyên dương học viên CAND giỏi, tốt nghiệp tiêu biểu hằng năm. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức các cuộc thi: Ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp; Tuyên dương học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu; Biểu dương các mô hình văn hóa ứng xử tiêu biểu trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trao giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học hàng năm.

nhân, tập thể có công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu, qua đó góp phần làm cầu nối giữa các tác giả, nhóm tác giả với các doanh nghiệp để hỗ trợ cho các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo đi vào cuộc sống<sup>13</sup>. Ngoài ra, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tham mưu, tổ chức trao các giải thưởng, phần thưởng, tuyên dương các học sinh giỏi, các thủ khoa xuất sắc<sup>14</sup>, tổ chức Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Đại hội cháu ngoan Bác Hồ... Những hoạt động trên đã góp phần quan trọng trong công tác phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ, trí thức trẻ tiêu biểu.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Bộ Nội vụ triển khai dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú có trình độ Đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thuộc 64 huyện nghèo<sup>15</sup>. Kết quả thực hiện Dự án 64 huyện nghèo thuộc 20 tỉnh cho thấy, các đội viên đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; có nhiều tham mưu giúp UBND xã ban hành quy chế làm việc; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và bộ phận một cửa tại UBND; chỉ đạo, điều hành trực tiếp tham gia thực hiện quy chế tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong 5 năm triển khai dự án, đã có 351 đội viên chủ động tham mưu, đề xuất và trực tiếp triển khai được 834 chương trình, đề án, mô hình phát triển kinh tế - xã hội góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Có 822 mô hình (chiếm 98,6%) chương trình, kế hoạch, đề án, mô hình, dự án được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá mang lại hiệu quả. Kết quả đã có 374 đội viên (chiếm 64,9%) được quy hoạch vào các chức danh: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã... Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện bồi dưỡng, rèn luyện và phấn đấu để đội viên dự án trở thành đảng viên. Đến nay, đã có 538 đội viên là đảng viên, số còn lại đều đã được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và tiếp tục được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, bồi dưỡng để phát triển Đảng. Về công tác bố trí, sử dụng sau khi kết thúc dự án, tính đến ngày 30/6/2017, đã có 564 đội viên đủ điều kiện để bố trí công tác sau khi kết thúc dự án. Các địa phương đã bố trí công tác được cho 412 đội viên. Trong đó có 217 đội viên được bố trí làm công chức cấp xã; 13 đội viên được bố trí làm chủ tịch UBND xã; 68 đội viên được bầu tiếp tục giữ chức vụ phó chủ tịch UBND xã.

### *1.3. Về việc tham gia tạo chuyển biến căn bản trong đào tạo, bồi dưỡng trí thức.*

Công tác bồi dưỡng trí thức trẻ đã được tổ chức Đoàn chủ động tham mưu. Trung ương Đoàn đã triển khai hiệu quả Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020” nhằm bồi dưỡng nâng cao

<sup>13</sup> Qua 10 kỳ tổ chức Festival “Sáng tạo trẻ” và 02 kỳ Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc, Trung ương Đoàn đã trao giải, vinh danh cho 576 công trình, giải pháp, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu.

<sup>14</sup> Từ năm 2003 đến nay, Thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương 1.879 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố.

<sup>15</sup> Báo cáo tổng kết của Bộ Nội vụ về Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo (Dự án 600 phó chủ tịch xã).

kiến thức, phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Tổ chức các lớp tập huấn về công tác tài năng trẻ<sup>16</sup> cho các cán bộ Đoàn phụ trách công tác tài năng trẻ các cấp và tọa đàm “Định hướng chiến lược phát triển tài năng trẻ Việt Nam trong thời kỳ toàn cầu hóa”<sup>17</sup> góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về công tác tài năng trẻ và các kiến nghị đề xuất về cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả công tác phát triển trí thức trẻ, tài năng trẻ Việt Nam. Các cấp bộ Đoàn định kỳ tổ chức các diễn đàn, đối thoại với thanh niên vào Tháng Thanh niên<sup>18</sup> nhằm thông tin những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành, địa phương về trọng dụng, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng trí thức trẻ, tài năng trẻ; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của các trí thức trẻ, tài năng trẻ trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn của đất nước, của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ nhân tài cho đất nước; Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tham mưu xây dựng và đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “*Phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030*”. Với các mục tiêu chính của đề án nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến của các tài năng trẻ Việt Nam; tạo động lực và truyền cảm hứng cho thanh thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu và công tác; tạo môi trường rèn luyện, không gian sáng tạo cho các thanh thiếu nhi giỏi, có năng khiếu bộc lộ, phát triển tài năng; Phát huy quyền và nghĩa vụ của tài năng trẻ trong việc tham gia đóng góp xây dựng đất nước trên mọi lĩnh vực; nâng cao vai trò, vị thế của tài năng trẻ nói riêng và thanh niên Việt Nam nói chung; Phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ và chăm lo xây dựng phát triển nguồn nhân lực trẻ tài năng của quốc gia. Tạo bước đột phá trong phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, phát huy trí tuệ của đội ngũ tài năng trẻ Việt Nam; góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm hiện thực hóa thành công khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

#### *1.4. Về đề cao trách nhiệm của trí thức, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các hội của trí thức*

Công tác tuyên dụng, trọng dụng trí thức trẻ đã được các cấp bộ Đoàn tích cực, chủ động giới thiệu các tài năng trẻ, các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ để cơ quan, đơn vị tuyên dụng; đồng thời ưu tiên tuyên dụng vào các vị trí phù hợp của tổ chức Đoàn. Tổ chức Đoàn ở nhiều địa phương đã

<sup>16</sup> Năm 2016, Trung ương Đoàn đã tổ chức tập huấn toàn quốc về công tác tài năng trẻ khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam cho gần 300 cán bộ Đoàn phụ trách công tác tài năng trẻ các cấp.

<sup>17</sup> Năm 2016, Trung ương Đoàn tổ chức tọa đàm “Định hướng chiến lược phát triển tài năng trẻ Việt Nam trong thời kỳ toàn cầu hóa” với sự tham dự của 150 đại biểu là đại diện các ủy ban quốc hội, các bộ, ngành, các tỉnh, thành đoàn và các nhà khoa học, tài năng trẻ tiêu biểu.

<sup>18</sup> Định kỳ Tháng Thanh niên hàng năm, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đối thoại với thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước; lãnh đạo các tỉnh, thành phố đối thoại với thanh niên.



tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thu hút và trọng dụng nhân tài như: bố trí việc làm phù hợp, tạo điều kiện về nhà ở, học tập và nâng cao trình độ, tiêu biểu như: TP. Hà Nội<sup>19</sup>, TP. Hồ Chí Minh<sup>20</sup>, TP. Đà Nẵng<sup>21</sup>, TP. Hải Phòng<sup>22</sup>, tỉnh Quảng Ninh<sup>23</sup>, tỉnh Đồng Nai<sup>24</sup>, tỉnh Hà Tĩnh<sup>25</sup>... Thông qua các cơ chế, chính sách này, nhiều trí thức trẻ, tài năng trẻ đã được các địa phương trọng dụng, sử dụng và được tuyển thẳng vào công chức công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị các cấp, tạo nguồn xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao và đóng góp tích cực vào sự phát triển của các địa phương, đơn vị.

Thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hàng năm đều tổ chức tuyển dụng sinh viên xuất sắc vào làm việc tại cơ quan Trung ương Đoàn. Một số tỉnh, thành đoàn đã tham mưu tỉnh, thành ủy tuyển dụng đặc cách công chức đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc hoặc tốt nghiệp thạc sĩ về công tác tại cơ quan chuyên trách tỉnh, thành đoàn<sup>26</sup>.

Cùng với đó, hàng năm, Trung ương Đoàn tích cực chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn có các trường đại học, học viện trên địa bàn tổ chức các đội hình trí thức trẻ tình nguyện là các giảng viên trẻ, sinh viên đến các địa bàn khó khăn hỗ trợ cư dân nông thôn xây dựng nông thôn, phát triển kinh tế - văn hoá các vùng nông thôn, miền núi. Các hoạt động của các đội trí thức trẻ tình nguyện tập trung vào chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi cho nhân dân; xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi; nghiên cứu các

<sup>19</sup> Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND của HĐND TP. Hà Nội về “Chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô”, Quyết định số 2735/QĐ/UBND ngày 16/6/2017 về việc ban hành “Quy chế hoạt động của Quỹ ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia công hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô - Thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao”.

<sup>20</sup> Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND của HĐND TP. Hồ Chí Minh về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực TP. Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút giai đoạn (2018- 2022). Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực TP. Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2019 – 2022.

<sup>21</sup> Năm 2011, Đà Nẵng triển khai Đề án 992 về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tính đến tháng 9/2019, Đà Nẵng đã cử 613 người tham gia đề án. Bố trí được 71 người làm việc trong các cơ quan hành chính, 283 người trong các đơn vị sự nghiệp và 36 người trong các cơ quan khối Đảng, mặt trận, đoàn thể, các trường đại học thuộc Đại học Đà Nẵng, tòa án, vườn ươm doanh nghiệp.

<sup>22</sup> Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 quy định cơ chế, chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thành phố Hải Phòng.

<sup>23</sup> Quyết định số 1515-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc phê duyệt Đề án “Phát hiện tài năng và bồi dưỡng kỹ năng, năng khiếu một số lĩnh vực cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2019 - 2025”.

<sup>24</sup> Quyết định số 2137/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt đề án “Đưa các chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020” trong đó đưa ra các giải pháp về sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

<sup>25</sup> Quyết định số 878/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn (2011 – 2020)

<sup>26</sup> Quảng Bình (06 người), Quảng Trị (02 người), Nghệ An (01 người), Bắc Ninh (01 người), Quảng Ngãi (02 người).

đề tài về nông nghiệp; định hướng cho cư dân các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao; tổ chức các hoạt động tình nguyện xây dựng các công trình dân sinh; giúp dân cải tạo vườn tạp, xây dựng nông thôn mới<sup>27</sup>.

### *1.5. Về tham mưu công tác lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức.*

Các cấp bộ đoàn trong cả nước tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Kiên trì thực hiện các giải pháp phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó chú trọng đoàn viên ở các khối: công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, thanh niên nông thôn, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số, cán bộ đoàn cơ sở. Các cấp bộ đoàn đã thực hiện tốt việc rèn luyện đảng viên trẻ; đào tạo cán bộ, bổ sung nguồn cán bộ trẻ có năng lực, uy tín cho cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội.

## **2. Đánh giá chung**

*2.1. Đánh giá kết quả tham gia thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được xác lập trong Nghị quyết 27.*

Trong những năm qua, các cấp bộ đoàn đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết 27 và tuyên truyền sâu rộng về nghị quyết tới đông đảo đội ngũ trí thức trẻ, đoàn viên, thanh niên cả nước. Cơ bản, đoàn viên, thanh niên và đội ngũ trí thức trẻ có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ, tạo môi trường cho đội ngũ trí thức trẻ được tham gia, phát huy được triển khai. Các hoạt động phát hiện, tôn vinh các tri thức trẻ tiêu biểu được tổ chức đạt nhiều kết quả cao, qua đó đã tạo động lực, cổ vũ cho đoàn viên, thanh niên cả nước noi theo, khơi dậy tinh thần cống hiến, hình thành đội ngũ trí thức trẻ trên cả nước tham gia vào sự nghiệp xây dựng đất nước phát triển trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

### *2.2. Tồn tại, hạn chế*

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 27 tại một số cơ sở đoàn chưa được thường xuyên, liên tục. Một số đơn vị chưa có sự quan tâm, định hướng của cấp ủy Đảng. Bên cạnh đó, các đơn vị chưa sáng tạo trong việc xác định nội dung, đổi mới trong hình thức tuyên truyền và chưa có cách làm phù hợp với thực tiễn.

- Số lượng, chất lượng của đội ngũ trí thức Việt Nam không đồng đều, phân bố chưa hợp lý ở các ngành, các lĩnh vực và vùng miền, thiếu cán bộ khoa học nghiên cứu cơ bản. Các hoạt động đổi mới sáng tạo, hỗ trợ thanh niên, đội ngũ trí thức trong khởi nghiệp còn hạn chế, đặc biệt là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế.

- Công tác huy động học bổng, nguồn vốn hỗ trợ cho học sinh, sinh viên tham gia học tập tại các vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, khó khăn còn nhiều

<sup>27</sup> Trung ương Đoàn từ năm 2016 đến nay đã thành lập được 51 đội hình trí thức khoa học trẻ tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp triển khai trên địa bàn toàn quốc.

hạn chế. Bên cạnh đó, nhiều dự án khởi nghiệp của đội ngũ trí thức trẻ chưa được quan tâm đúng mức.

- Một số cơ sở đoàn thiếu lực lượng đội ngũ trí thức trẻ có trình độ, chuyên môn tốt về công tác tại đơn vị. Chưa có cơ chế, chính sách để giữ chân những trí thức trẻ ở lại cống hiến, làm việc cho các đơn vị.

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các cấp bộ đoàn đối với triển khai thực hiện Nghị quyết 27 còn hạn chế, chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục.

### 2.3. Nguyên nhân

- Một số cấp ủy đảng chưa quan tâm đúng mức lãnh đạo công tác phát huy vai trò của trí thức trẻ; việc đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác phát huy vai trò của trí thức trẻ không thường xuyên, kịp thời; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ chưa thực sự được coi trọng; chưa làm tốt công tác phát triển đảng trong trí thức trẻ..

- Công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và định hướng cho trí thức trẻ chưa đáp ứng yêu cầu. Chính sách về trí thức trẻ và công tác phát huy vai trò của trí thức trẻ thiếu đồng bộ và chậm đi vào cuộc sống.

- Chính quyền các cấp chưa quan tâm đúng mức việc tham khảo ý kiến của đội ngũ trí thức trẻ trong việc tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cũng như ý kiến phản biện của đội ngũ trí thức trẻ ở địa phương đối với các chương trình, dự án quan trọng liên quan đến quốc kế - dân sinh. Nhiều địa phương chưa định kỳ tổ chức gặp mặt đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của trí thức.

- Thiếu chính sách đủ mạnh thu hút trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giải quyết những vấn đề của đất nước và tạo điều kiện để trí thức trong nước được giao lưu, hợp tác, làm việc ở các trung tâm khoa học và văn hóa lớn trên thế giới. Cơ chế và chính sách tài chính hiện hành trong các hoạt động khoa học và công nghệ, văn hóa và văn nghệ còn nhiều bất cập, gây khó khăn, dẫn đến một số trường hợp trí thức phải tìm cách đối phó, làm giảm chất lượng của các công trình sáng tạo, lãng phí thời gian, công sức, tiền của, ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của trí thức.

- Hệ thống giáo dục còn lạc hậu, chưa đủ sức đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trí thức trẻ, sự gắn kết giữa nhà trường, sinh viên và tổ chức doanh nghiệp đầu ra chưa cao. Việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với vị trí việc làm chưa được thường xuyên, liên tục. Tại nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, khối lượng công việc chuyên môn rất lớn, phức tạp, trong khi số lượng biên chế được giao ít, vì vậy trí thức trẻ luôn quá tải, không có đủ thời gian học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo các khóa học dài ngày.

- Công tác thu hút, tập hợp và định hướng hoạt động của các tổ chức hội

trí thức chưa đáp ứng thực tiễn. Mô hình, phương thức hoạt động còn nhiều bất cập, chưa gắn với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

- Công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý, nhất là khâu đánh giá, sử dụng trí thức trẻ còn nhiều điểm không hợp lý, thiếu chính sách và cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho trí thức trẻ chuyên tâm công hiến, phát triển và được xã hội tôn vinh bằng chính kết quả hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp; thiếu những cơ chế thích hợp để phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài. Các chủ trương, chính sách đào tạo trí thức trẻ chưa đồng bộ. Trí thức trẻ sáng tạo, chuyên gia đầu ngành còn thiếu, đội ngũ kế cận hẫng hụt.

- Một bộ phận trí thức trẻ, ở mức độ khác nhau còn chịu ảnh hưởng hạn chế của tư tưởng phong kiến, của nền kinh tế tiểu nông, của mặt trái cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn kinh tế đang chuyển đổi.

## **Phần thứ hai**

### **MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 27 TRONG THỜI GIAN TỚI**

#### **I. KHÁI QUÁT DỰ BÁO TÌNH HÌNH TRONG THỜI GIAN TỚI**

Thời gian tới, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đất nước ta tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế sâu rộng. Dự báo, nền kinh tế nước ta phát triển chưa bền vững, còn nhiều hạn chế, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới do tác động của đại dịch Covid-19; nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu; sự thay đổi, phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, văn hóa trên không gian mạng và sự an toàn an ninh mạng; sự xuất hiện của các nghề nghiệp mới với tính chất công việc và yêu cầu kỹ năng mới... sẽ tạo ra nhiều thách thức và cơ hội đối với đội ngũ trí thức trẻ ngày nay.

Trước bối cảnh đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói riêng và tuổi trẻ, đội ngũ trí thức trẻ cả nước nói chung phải có tư duy, tầm nhìn mới, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong trong lĩnh vực hoạt động; tạo môi trường rèn luyện, động viên, khuyến khích, phát huy tinh thần xung kích, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam để xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển. Như Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Xây dựng *đội ngũ trí thức* ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo. Trọng dụng trí thức trên cơ sở đánh giá đúng phẩm chất, năng lực và kết quả công hiến. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đãi ngộ và tôn vinh xứng đáng những công hiến của trí thức. Có cơ chế, chính sách đặc biệt để thu hút nhân tài của đất nước. Coi trọng vai trò tư vấn, phản biện, giám định xã hội của các cơ quan nghiên cứu khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội”.

## II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

Đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam có vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 27, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng như các cấp bộ đoàn tiếp tục triển khai, thực hiện một số giải pháp:

1. Triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phát triển đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam. Ứng dụng chuyển đổi số, đa dạng hình thức truyền truyền nhằm giáo dục lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho trí thức trẻ; thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khát vọng dân thân của trí thức trẻ. Từ đó xây dựng những lớp trí thức trẻ có nhận thức đúng đắn, có lòng yêu nước, bản lĩnh vững vàng, có trách nhiệm, có kiến thức, kỹ năng; sẵn sàng tham gia lan tỏa, truyền bá tri thức nhân loại cho cộng đồng.

2. Các cấp bộ Đoàn tích cực, chủ động trong nghiên cứu đề xuất, tham mưu các cơ quan chức năng xây dựng chính sách, pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý, hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi và tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam phát triển, cống hiến. Đồng thời, tích cực, tham gia góp ý kiến, phản biện xã hội và giám sát việc ban hành cũng như thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới phát triển đội ngũ trí thức trẻ.

3. Tiếp tục có cơ chế, chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc; tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào làm việc tại cơ quan Trung ương Đoàn cũng như tại cơ quan Đoàn Thanh niên các cấp. Có cơ chế phát hiện, tuyên dương, sử dụng, đãi ngộ xứng đáng với trí thức trẻ trong quá trình học tập, nghiên cứu khoa học.

4. Tiếp tục củng cố và nâng cao vai trò của Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; tăng cường kết nối, hợp tác giao lưu giữa thanh niên, trí thức trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.. thông qua việc tổ chức Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu hàng năm. Các cấp bộ đoàn trong và ngoài nước phát huy hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ theo chuyên môn, lĩnh vực

5. Tiếp tục làm tốt công tác phát hiện, tôn vinh các trí thức trẻ tiêu biểu. Triển khai hiệu quả phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, xem đó là một môi trường thuận lợi để phát hiện, vinh danh trí thức trẻ. Đồng thời, Sử dụng hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống báo chí - xuất bản, mạng xã hội để tuyên truyền về những trí thức trẻ tiêu biểu; các sản phẩm, công trình của trí thức trẻ; chia sẻ các mô hình tôn vinh, hỗ trợ, kết nối, phát huy trí thức trẻ ở trong và ngoài nước.

6. Nâng cao chất lượng các giải thưởng, hội thi, cuộc thi để tạo ra động lực tích cực thúc đẩy trí thức trẻ tham gia rèn luyện, hoàn thiện bản thân và có cơ hội được ghi nhận, biểu dương xứng đáng với nỗ lực của bản thân. Thực hiện hiệu quả các hoạt động kết nối trí thức trẻ, duy trì các mô hình kết nối hiệu quả như: Diễn đàn trí thức trẻ toàn cầu, Đại hội tài năng trẻ Việt Nam, các mạng lưới trí thức trẻ do các cơ quan nhà nước, các tổ chức Đoàn, Hội thành lập, điều phối.

7. Triển khai các hoạt động để trí thức trẻ phát huy trách nhiệm, trí tuệ, sức khoẻ của mình như: chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam, Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam; các hoạt động truyền cảm hứng...; các hoạt động truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm, cơ hội học tập, làm việc, khởi nghiệp; các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh,....

8. Các cấp bộ đoàn hàng năm, hỗ trợ trí thức trẻ tiếp cận các cơ hội làm việc, nghiên cứu, phát triển ý tưởng, sản phẩm, khởi nghiệp làm giàu chính đáng cho bản thân, cộng đồng và đất nước. Hỗ trợ triển khai các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của đội ngũ trí thức trẻ vào thực tiễn. Đồng thời, có giải pháp hỗ trợ đội ngũ trí thức trẻ vay vốn để khởi nghiệp. Các tổ chức hội trí thức cần chủ động nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan chức năng để đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động. Chủ động phát hiện, thu hút, tập hợp trí thức trẻ trong các doanh nghiệp vào các tổ chức hội.

### **III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 27, nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả công tác xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trẻ thời kì mới, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước một số nội dung, cụ thể như sau:

#### **1. Đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư**

Trân trọng kính đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung sau:

- Tăng cường định hướng chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban thường vụ các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đẩy mạnh, chú trọng trong việc phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, sử dụng, phát huy trí thức trẻ.

- Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức định kỳ các cuộc tiếp xúc, làm việc, đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với trí thức trẻ để lắng nghe ý kiến. Tạo môi trường làm việc thực sự phát huy dân chủ và khuyến khích trí thức trẻ tự do sáng tạo trong nghiên cứu, sáng tác; công bằng trong học thuật, nghiên cứu, sáng tạo, trong triển khai ứng dụng khoa học.

#### **2. Đề xuất Quốc hội**

Trân trọng kính đề nghị Quốc hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo rà soát xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để trí thức trẻ tự khẳng định, phát triển, cống hiến và được xã hội tôn vinh. Đặc biệt khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ trên mọi lĩnh vực; hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường thực thi việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả đối với các sản phẩm sáng tạo, nhằm bảo đảm lợi ích của trí thức trẻ khi chuyển giao phát minh, sáng chế, sáng kiến.

#### **3. Đề xuất Chính phủ**

- Sớm xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức giai

đoạn 2022 - 2030. Đồng thời, xây dựng các văn bản về cơ chế, chính sách nhằm đãi ngộ thỏa đáng, khen thưởng kịp thời đối với đội ngũ trí thức trẻ, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, tạo cơ chế để thu hút, tập hợp trí thức trẻ người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, tích cực hiến kế và trực tiếp tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

- Có chính sách đầu tư, ưu đãi, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức trẻ tham gia vào quá trình sản xuất, phát triển kinh tế, thúc đẩy khoa học, công nghệ hiện đại của nước nhà. Đặc biệt chú trọng hỗ trợ thanh niên, đội ngũ trí thức tại các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn,...

- Có chính sách thu hút đầu tư và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn để phát triển giáo dục và đào tạo. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tăng cường hợp tác và liên thông với các trường đại học, viện nghiên cứu có uy tín trên thế giới đầu tư, liên kết và mở các cơ sở đào tạo, nghiên cứu tại Việt Nam; đồng thời, khuyến khích đội ngũ trí thức trẻ trong nước đi đào tạo ở nước ngoài, đặc biệt là các ngành mà đất nước đang cần.

- Khuyến khích trí thức trẻ thực hiện việc tư vấn, phản biện trong việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, đối ngoại,... góp phần đưa các chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực.

**4. Đề xuất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:** Trân trọng đề xuất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách đối với trí thức trẻ, đặc biệt là tài năng trẻ.

**Nơi nhận:**

- Đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư TWĐ, Trưởng ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);
- Đ/c Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW;
- Các Văn phòng: Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Nước, Quốc hội;
- Ban Dân vận TW, Ban Tuyên giáo TW;
- Ban Bí thư TW Đoàn;
- Các ban, đơn vị phong trào TW Đoàn;
- Các cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn;
- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;
- Lưu BTG, VP.

**TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN**

**BÍ THƯ**



**Nguyễn Tường Lâm**